

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2550

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550

ห้องประชุมผู้บริหาร (1514) อาคารบริหาร ชั้น 5

กรรมการที่มาประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน (รศ.ดร.เอกพล หนูศรี)	ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายใน (รศ.ดร.กิตติพงษ์ หังสพฤกษ์)	รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพล)	กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน (นางสาววนิดา ถิวนานนท์ชัย)	กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สุราษฎร์ สุธรรมธา (ผู้แทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชา)	กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิสุทธิวานนท์ (ผู้แทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชา)	กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)	กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายมนตรี วิเชียรมณี)	กรรมการ
9. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์)	กรรมการ
10. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์)	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา (รศ.ดร.สมเดช สิริพิงส์พิทยา)	ติตราชการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก)	ติตราชการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา (รองศาสตราจารย์อรรษย์คณา แฉ้มนวล - รักษาการในตำแหน่ง)	ลาพักก่อน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางอาภรณ์ กิจมะโน  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ (นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย ที่ 884/2550 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 และคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมที่ 967/2550 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 ตามลำดับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การอุทธรณ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัว ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 3.1 (ร้อยละของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น) ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 (ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ) ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 (จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ) และตัวชี้วัดที่ 4.2.3 (ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ) รวมทั้งขอใช้ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548 สำหรับตัวชี้วัดที่ 4.1.1 (ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี) และตัวชี้วัดที่ 4.1.2 (ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา) และขอใช้ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2547 สำหรับตัวชี้วัดที่ 4.1.3 (ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต) นั้น ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำหนังสือหรือไปรษณียบัตร ก.พ.ร. อย่างเป็นทางการแล้ว แต่ ก.พ.ร. มีมติไม่อนุมัติ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 - 2551 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 - 2551)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน ซึ่งแจ้งรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ฯ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า การกำหนดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระในด้านการติดตามประเมินผล ทั้งนี้หากตัวชี้วัดใดมีความเหมือนหรือเทียบเคียงกับของ ก.พ.ร. ให้ใช้ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

#### วาระที่ 1.4 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการจัดทำคำรับรอง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้ว โดยมีสาระสำคัญซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการ คือ

วันที่ 14 กันยายน 2550 มหาวิทยาลัยจะต้องจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนกลยุทธ์และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงคุณภาพของแผนตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ที่ปรึกษา (สมศ.) วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ

วันที่ 21 กันยายน 2550 มหาวิทยาลัยเสนอตัวชี้วัด น้ำหนัก คำเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เอกสารร่างประกอบการเจรจา) ให้สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ 11 ตุลาคม 2550 ผู้แทนมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คำเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานจะพิจารณากำหนดรายชื่อผู้แทนมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมเจรจา จำนวน 5 ท่านอีกครั้ง

#### วาระที่ 1.5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะต้องเจรจา จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 และตัวชี้วัดที่ 17 โดยที่

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา (ไม่เจรจา)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ไม่เจรจา แต่ มหาวิทยาลัย จะต้องจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดทุกตัวที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ น้ำหนัก คำเป้าหมาย คำอธิบาย สูตรการคำนวณและเกณฑ์การให้คะแนนส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. )

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.3 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเสนอตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ตัว

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา และตัวชี้วัดที่ 17 คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จะเจรจาความเหมาะสมของน้ำหนัก คำเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้กองแผนงานพิจารณาเตรียมการในส่วนของตัวชี้วัดที่ 3 โดยในส่วนของตัวชี้วัดย่อยที่ 3.3 ซึ่งต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นอาจเสนอตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

- ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เป็นผู้ต้องขังต่อนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
- ร้อยละของจำนวนการส่งเอกสารชุดวิชาทั้งหมด
- การเข้าห้องสอบสำรองของนักศึกษา

วาระที่ 1.6 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 4.1.2 และ 4.3.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2550

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัดที่ 4.1.2 เพื่อใช้ในการประเมินผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วนั้น บัดนี้ ก.พ.ร. เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ นอกจากนี้ ก.พ.ร. ยังเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์คะแนนของตัวชี้วัดที่ 4.3.2 ตามที่ได้เจรจาไว้ แต่หากมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานมากกว่า 364 ชั่วโมง จะถูกปรับลดคะแนนลง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

### ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

วาระที่ 3.1 การกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา ตัวชี้วัด นำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

### ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ตัวชี้วัดใหม่ให้พิจารณาความเหมาะสม หากเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานใดมากที่สุด ให้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าภาพหลัก

2. ตัวชี้วัดเดิมให้กำหนดผู้รับผิดชอบเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมผู้บริหารนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น.

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล หนูศรี)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย

(นางอาภรณ์ กิจมะโน)

(นางสาวเกษณี สุจิตจันทร์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม